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------------------------- 

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๘.๕๐ นาฬิกา 

 

  (นายอัครวทิย  สุมาวงศ  ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  คณะกรรมาธิการมาครบองคประชุมแลว ผมขออนุญาตเปดการประชุม 

  ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองทีป่ระธานจะแจงตอที่ประชุมเพื่อทราบ  ก็มีอยูเร่ืองหนึง่ คือ 

ทานประธานคณะกรรมาธกิารสามัญกิจการสภารางรัฐธรรมนูญ มมีติเพราะวาทีส่ภาจะตั้ง

คณะกรรมาธกิารตามประกาศสภารางรัฐธรรมนูญใน ขอ ๖ และขอ ๘ นัน้ สรุปวาจะตั้งแยกวาเปน 

เฉพาะคณะกรรมาธิการตามขอ ๖ แลวกข็อใหคณะกรรมาธิการประจําสภารางรัฐธรรมนูญทัง้ ๑๒ คณะ  

สงกรรมาธกิารมาคนหนึง่ของแตละคณะไปเขารวมเปนกรรมาธิการในคณะนัน้ ซึง่มีหนาที่เผยแพร 

รัฐธรรมนูญ ประชาสัมพนัธเกี่ยวกับประชามติ ซึ่งดูแลวกเ็ห็นสมควรสงทานมานิจไป โอ.เค. ครับ  

เพราะฉะนัน้เราจะสงทานมานิจไปรวมเปนกรรมาธิการดังกลาว เขาใจวาที่สภารางรัฐธรรมนูญจะประชุม 

เร่ืองนีน้ะครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุ  มี ๒ คร้ัง เชิญครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ขออนุญาตทานประธาน คือทานวิจิตรขอลาประชุม เพราะวา 

ติดภารกิจประชุมเหมือนกนัที่กฎหมายครบั 

  ประธาน  :  จะบันทึกไวครับ มีบันทึกการประชุม คร้ังที่ ๑๐/๒๕๕๐ กับคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๐ 

ที่จะขอใหรับรอง  ขอครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๐ ครับ หนา ๑ เปนรายชื่อ  หนา ๒  หนา ๓  หนา ๔ มทีัง้หมด  

๔ หนา ไมมีทานกรรมาธิการทานใดขอแกไข ถือวาที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุมดังกลาว 

คร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๐ ครับ  หนา ๑ เปนรายชือ่เชนกนั  หนา ๒  หนา ๓  หนา ๔  หนา ๕  

ไมมีทานกรรมาธิการทานใดขอแกไข มีการพิมพผิดบางชวยไปตรวจสอบดูแลวกัน ตวัพิมพผิด 

ในหนา ๕ วรรคสอง อนกุรรมาธิการ  การ ตกอักษร ร ไมถือเปนการแกรายงาน แตวาชวยไปแกตัวจริง 

ใหถูกตองหนอย 

  ระเบียบวาระที่ ๓  พิจารณาตอเนื่อง เร่ืองสรุปผลดําเนนิงานของคณะอนุกรรมาธิการ 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐                 จงถนอม ๑/๒ 

 

ทั้ง ๓ คณะ เร่ิมจากคณะอนกุรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทั้งในและตางประเทศ ไมทราบ 

จะแถลงไดไหม หรือวาจะรอไปกอนนะครบั  ขามไปที่คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญแลวกัน 

เชิญทานประธานคณะอนุกรรมาธิการครบั 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  กราบเรียนทานประธาน ทานอนุกรรมาธกิาร ในนามของ 

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ ขอเรียนวาไดประชุมพิจารณากันหลงัจากรับรางรัฐธรรมนูญ 

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายนแลว ไดมอบหมายใหคณะอนกุรรมาธิการไปดูวามีมาตราไหน มีขอความตรงไหน 

ที่ควรจะตองแกไขบาง ใหทาํเปนบนัทึกเสนอเขามา เราจะมีการประชมุคณะอนุกรรมาธิการในวนัที ่๙ 

วันพรุงนี้ คณะอนุกรรมาธิการถึงจะไดทํารายงานมาเสนอคณะชุดนี ้เหตุที่ยงัลาชาอยูก็เนื่องมาจากวา 

รัฐธรรมนูญนีย้ังไมนิง่ มันจะมีการแกไขอยูอีกหลายขั้นตอนดวยกนั 

  ข้ันตอนแรก  ก็เปนขัน้ตอนที่กรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาราง 

รัฐธรรมนูญไปบอกเฉย ๆ ไปบอกกับกรรมาธิการวาตรงนั้นควรจะแก ตรงนี้ควรจะแก  

  ข้ันตอนที ่๒  ก็คือการรับฟงความคิดเหน็ของ ๑๒ องคกร 

  ข้ันตอนที ่๓  คอืมีการแปรญัตติของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ  

เพราะฉะนัน้กเ็รียนวายงัไมนิ่ง แตเทาที่ตรวจดูขณะนี้กด็ูตามรางซึง่ออกมาเผยแพร 

ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ซึ่งมนัอาจจะมีแกไข แตวาอยางไรก็ตาม คณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

ก็จะทาํเปนรายงานขึ้นมาเสนอคณะกรรมาธิการชุดนี้ เพือ่จะเสนอตอไปใหคณะกรรมาธิการยกราง 

รัฐธรรมนูญไดดู ก็อยางที่เรียนไววาจะมกีารประชุมคณะอนุกรรมาธกิารในวันพรุงนี้ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 

เพื่อที่จะทาํรายงานขึ้นมา เพราะฉะนัน้ในชั้นนีเ้ราก็คงมรีายงานเพียงแคนี้ 

  ผมมีอีกเรื่องหนึ่ง คือคณะอนุกรรมาธกิารมีอยูทานหนึง่ ทานไมไดมาประชุมต้ังแตแรก  

และเราติดตอไมไดเลย แตวาจะขอเปลี่ยนตัวในตอนนี้ไดไหมครับ ถาเปลี่ยนไดคณะอนุกรรมาธกิาร 

ทานนัน้ คือทานเจษฎา อนุจารี ซึ่งติดตอไมไดเลย ก็จะขอเปลี่ยนเปนคณุทรงบัณฑิต นิธิ สําเร็จกฎหมาย

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แลวก็รับราชการเปนรองผูวาราชการจงัหวัด ทานเกษียณอายมุาแลว  

ยินดีทีจ่ะมาชวยงานครับ 

  ประธาน  :  ก็คงไมมีทานกรรมาธิการทานใดขัดของ ขอแกนิดเดียว เผือ่เราจะจด 

รายงานการประชุม รางรัฐธรรมนูญที่เผยแพรคร้ังแรก เผยแพรวนัที ่๒๖ เมษายน วนัที ่๑๙ นัน้ 

ไมเปนทางการ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  นับเอาวนัรับเปนทางการก็ได วันที่ ๒๖ เมษายนครับ 

  ประธาน  :  ก็ไดดูจากรางนัน้ เขาใจวาทานไดประชุมหลายครั้งแลวนะครับ  

คณะอนุกรรมาธิการครับ 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐                 จงถนอม ๑/๓ 

 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  หลายครั้งแลวครับ แตวาบันทกึรายงานยังไมไดทําข้ึนมา 

เทานัน้เองครบั 

  ประธาน  :  ไมเปนปญหาครับ คือเราก็คงตองตรวจจากอันนี ้แลวก็สงให 

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ คือพูดตรงจุดนี้แตวาขอเปนเรือ่งอื่น ๆ แลวกนั คือขณะนีท้ี่เราพูด ๆ  

กันวางานของเราทําไปแลวเราสงใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ในความเปนจริงแลวเราเปน 

กรรมาธิการของสภารางรัฐธรรมนูญ เพียงแตงานของเราสวนมากจะไปพัวพันกับคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ ฉะนัน้การรายงานของเราคงจะตองรายงานหลักไปที่สภารางรัฐธรรมนูญ แตวา

ขณะเดียวกนัเราก็สงไปที่คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญก็ได แตวาคงจะตองทาํในลักษณะนัน้ 

เพราะวาเราไมใชอนุกรรมาธิการของคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ แตเราเปนกรรมาธิการของ 

สภารางรัฐธรรมนูญ เพียงแตวางานของเราไปชวยกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญนะครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ถาเชนนัน้หนังสอืเวลาเราทาํออกไปก็เปนหนงัสือจากทาน 

ประธานทาํถงึสภารางรัฐธรรมนูญ และสําเนาใหคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญครับ 

  ประธาน  :  ก็อาจจะได อยางนั้นจะถูกตองกวา เปนเรือ่งอื่น ๆ แลวกนัในเรื่องนีน้ะครับ 

ทานประธานคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญในเรื่องนีจ้ะมอีะไรเพิ่มเติมไหมครับ เทาทีผ่าน 

มาแลว ผลของการตรวจรางรัฐธรรมนูญทีผ่านมาเปนอยางไรบางครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  การตรวจเทาทีดู่มาแลวก็มถีอยคําผิดเยอะเลยครับ อยางใน 

มาตราเดียวกนัมี และ ตั้งหลาย ๆ ที่อยางนี้เปนตน แลวก็ตัวสะกดการนัต รวมทั้งการที่ไมไปสอดคลอง 

กับมาตราอืน่ยังม ีกรรมาธกิารเราตรวจพบเยอะนะครับ รูสึกทานเสริมเกียรติจะอานดูรายละเอียด 

มาแลว ลองยกตัวอยางใหฟงเทาทีเ่จอครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือผมไมไดพกรัฐธรรมนูญมาดวยครับ แตวามนัมีถอยคํา 

ซึ่งมนัควรจะเปนลักษณะเดยีวกนั อยางเชนวา ควรม ีการมี หรือวา ใหมี อะไรประมาณนี้ รวมทัง้วา 

ในอนุมาตราเดียวกนัมีซ้ําซอนใชถอยคําฟุมเฟอยในลกัษณะเดียวกนั ๕ ที ่๖ ที ่ซึง่ถาเรามีถอยคําตรง 

จุดแรกแลว ตรงสวนอืน่มนัเปนคําขยายอกี ๕ ที่ มันไมตองไปซ้ําตรงทีเ่ดิม แลวก็ยงัมอีีกอันหนึง่ที่ผม 

เห็นวา ตองมคีําอธิบาย เชน มีอยูมาตราหนึง่ทีว่า ประชาชนมีเสรีภาพบริบูรณในการนับถือศาสนา 

ผมยังอยากไดคําอธิบาย คําวา เสรีภาพบรบิูรณ มันมากกวาเสรีภาพอยางไร ถาอยางนัน้มนัตองมคีําวา 

บริบูรณที่สุด ไหมครับ บริบูรณอยางยิ่ง ไหมครับ ผมวาถาเกิดไมมีถอยคําอธิบาย ผมวาใหใชเหมือนอื่น ๆ 

คือเสรีภาพเฉย ๆ กพ็อ อันนีก้็คือเปนสิ่งทีผ่มวารัฐธรรมนูญมันออกมามันเปนหนาตา คือมันเปน 

กฎหมายสูงสดุในการปกครองประเทศ ส่ิงที่บกพรองควรจะไมใหมี หรือวามนีอยที่สุดครับ 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐                 จงถนอม ๑/๔ 

 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ถามวา บริบูรณ ในดานสื่อมวลชน ก็มีคนเสนอ บอกตองเขียนวา 

มีเสรีภาพบริบรูณ ผมก็อธิบายใหฟงวาคณุจะมีบริบูรณไมไดหรอก บริบูรณ หมายความวา เสรีภาพที ่

ไมมีขอบเขตจํากัด คุณอยากทําอะไรก็ได แตวาเสรีภาพในรัฐธรรมนูญนี้เปนเสรีภาพที่มีขอบเขตจํากัด 

ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายตาง ๆ ซึ่งจะออกมาจาํกัดเสรีภาพของคุณ เพราะฉะนัน้จะใชคําวา บริบูรณ 

ไมได เขาเลยขอถอนไปอยางนี้เปนตน 

  ประธาน  :  เชิญทานอาจารยครับ 

รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมเขาใจวาเขาคงจะพยายามอธบิายวา  

สิทธิเสรีภาพ บางอยางมันเปนในเรื่องมโนธรรม เราไปบังคับกันไมไดเทานัน้เอง แตวาสทิธิเสรีภาพ 

บางอยางมันเปนอยางที่ทานวาตองมีขอจาํกัดได เพราะวาทําอะไรโดยไมสนใจคนอืน่ แตทนีี้ถาอยู 

ในหวัเราวาเรานับถือศาสนาอะไร คือย้ําตรงนี้เพราะคิดวามนัมีระดับหลายระดับ บางเรื่องเราจํากัด 

เขาได บางเรื่องเราไปจํากัดเขาไมได เพียงแตวาไปใชคํานี้ก็เพื่อตองการจะบอกวาอยาไปจํากัด หามจํากัด

เด็ดขาด ถาอยูในหวันะครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือถายกตวัอยางวาตางกันไมได ก็ควรจะแคสิทธิเสรีภาพ 

เฉย ๆ กพ็อครบั 

  ประธาน  :  ก็เปนขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ ซึ่งจะตองนาํเสนอคณะกรรมาธิการ 

วาจะเหน็ดวยไหม ถาเห็นดวยเราก็อาจจะเสนอตอไป แลวก็เปนเรื่องที่คณะกรรมาธิการยกรางรฐัธรรมนูญ

เขาจะพิจารณา ในเร่ืองของการตรวจรางรฐัธรรมนูญก็คงจะไมมีอะไรเพิ่มเติมมากกวานี้ใชไหมครบั ก็คือ 

คณะอนุกรรมาธิการ คณะที ่๓ ทานก็ไมไดมา เชิญครับ 

  รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมเขาใจวาหลักการของการยกรางรัฐธรรมนูญ 

ฉบับนี้ตองการจะใหมีมาตรานอย ก็เลยพยายามจะบีบเขาไปในเนื้อหาใหไปอยูในแตละมาตรา ซึง่ตรงนี ้

ผมไมแนใจวาในคณะอนุกรรมาธิการมีสิทธิที่จะโตแยงหรือวาตั้งขอสังเกตไดใชไหมครับ เพราะวา 

ถาเกิดเราพยายามบีบมาตราหลายมาตราดวยกนั มนักม็ีปญหาไดเหมือนกนัครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ตั้งขอสังเกตครับ 

  ประธาน  :  เชิญทานวัชราครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ผมขอกราบเรียนรายงานแทนทานประธาน ในฐานะ 

รองประธาน เกี่ยวกับคณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ไดมีการจัดสัมมนา 

เร่ืองพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับควรเปนอยางไร เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ที่โรงแรมรามา การเดน ไดมกีารจัดเรียบรอยแลว ไดความรูมากมายครับ กําลังสรุปที่จะนําเสนอที่ประชุม 

ตอไป สวนการประชุมเพื่อทาํขอสังเกตและขอเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐                 จงถนอม ๑/๕ 

 

วาดวยการเลอืกตั้งสมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา การประชุมในวนัที ่๔ พฤษภาคม นัน้ได 

เลื่อนไป ซึง่จะประชุมเร็ว ๆ นี้ และจะรายงานเพิม่เติมใหทราบ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  เผอิญมีสรุปผลการสัมมนาอันนี้ ในเรื่องที่แจกอยู สรุปผลการศึกษา 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากขอสังเกตอันนีย้ังไมมีอะไร 

ใชไหมครับ มนัไมใชเลือกตัง้นะครับ ขางหนาบอกเลือกตั้ง แตวาขางในเปนนักการเมือง ไมทราบวา 

ทานวัชราพอจะทราบเอกสารฉบับนี้ไหมครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ไมทราบเลยครับ 

  ประธาน  :  ทางฝายเลขานกุารมีอะไรจะชี้แจงไหมครับ ปะหนาผิดจากขางใน แตวา 

สรุปแลวเปนอยางไรครับ 

 

          -๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ      

วันองัคารที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐                       นวพร ๒/๑ 

 

  นายอรุณ ลายผองแผว (ผูอํานวยการกลุมงานคณะกรรมาธิการ)   :  ขออนุญาตครับ  

คือในสวนของคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนัน้ เราไดมี

การพิจารณาเกี่ยวกับจุดออน จุดแข็งของ พ.ร.บ. พรรคการเมือง แลวกไ็ดมอบหมายใหทานสมชาติ เจศรีชัย 

ชวยทําประเดน็ตาง ๆ มา และทานสมชาติก็ทํามาใหนะครับ  

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ที่ทานสมชาตทิํามาใหทั้งหมด 

  นายอรุณ ลายผองแผว (ผูอํานวยการกลุมงานคณะกรรมาธิการ)  :  ใชครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  คณะอนุกรรมาธิการ ดูแลวหรือยัง 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ดูแลวครับ แตไมไดดูเอกสารนี้นะครับ แตไดรับขอมูลมาศึกษา

แลวก็ใหทานสมชาติไปชวยทําเอกสารมาเพื่อเสนอครับ ผมเลยไมไดเห็นในนี ้

  ประธาน  :  สรุปแลวเราก็ยงัไมรู คือขณะนี้ยังไมมีการเสนอมาเปนทางการใชไหมครบั  

จากคณะอนุกรรมาธิการ เอกสารฉบับนี ้

  นายอรุณ ลายผองแผว (ผูอํานวยการกลุมงานคณะกรรมาธิการ)  :  ใชครับผม คือวาทาง

อนุกรรมาธกิารมีการพิจารณาในเรื่องนี้แลวก็มอบหมายใหทานสมชาติทํา และทานสมชาตกิ็จัดทํา 

เรียบรอยแลว 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ใหฝายเลขา 

  นายอรุณ ลายผองแผว (ผูอํานวยการกลุมงานคณะกรรมาธิการ)  :  ใชครับ 

  ประธาน  :  ถาอยางนัน้ก็คงจะไปเขาคณะอนุกรรมาธกิารเสียกอนวา เขาจะเอาอยางไร  

อยางนอยก็แกใบปะหนามาใหถกูตอง แลวก็ใหคณะอนุกรรมาธกิารพิจารณา หลงัจากนั้นถาเห็นอยางไร 

ก็นําเสนอคณะกรรมาธกิารตอไป วาคณะกรรมาธิการจะเหน็อยางไร กับอันนี้จะสงไปยังคณะกรรมาธิการ

ยกรางรัฐธรรมนูญ โดยสภาตอไปหรือไม ทานวัชรามีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ ในเรือ่งของคณะอนุ

กรรมาธิการตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ผมจะรับไปตามที่ทานประธานเสนอ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  ทางฝายคณะอนุกรรมาธกิารสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทั้งในและ

ตางประเทศพอจะมีขอมูลอะไรหรือไมครับ 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ผมเรียนทานประธานครับ ผมยังประสานกับทาน

อาจารยนครินทรไมไดเลยครับ แตวาจากเอกสารที่สงมาคงเปนไปตามที่ทางที่ประชุมคณะกรรมาธิการ 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ      

วันองัคารที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐                       นวพร ๒/๒ 

 

ของเราไดเคยขอไปวา ใหทางคณะอนุกรรมาธิการสงเสรมิขอมูลดานสารสนเทศทัง้ในและตางประเทศได

ชวยสรุปเร่ืองพวกนี้ข้ึนมานะครับ ซึ่งจากที่พิจารณาแลว ผมคิดวาที่ประชุมนาจะรับในหลักการได เพื่อที่จะ

นํามาพจิารณา แลวมีขอเสนอในการที่จะจัดกิจกรรมหรือคิดวาประเดน็เรื่องใดที่สมควรที่จะใหมีการ 

ทําใหเกิดความกระจางตอสาธารณะ ผมมองวาขอมูลที่ไดมีการสรุปมานี้ คือ ผมไมแนใจวาไดผาน 

คณะอนุกรรมาธิการ ไดกลัน่กรองแลวหรอืยัง แตวาถาดูในเชิงของการตรวจสอบ เพื่อรวบรวมขอมูลเขา

นาจะสรุปจากขอมูลที่ไดรับ แลวก็นาํเสนอเราเปนเอกสารแบบนี้นะครบั คือที่ประชุมเรานาจะเปนผูที่เสนอ

ไปวาจากสรุปนี้เราจะออกมาในรูปของกิจกรรมอะไร นอกเหนือจากการที่จะสงผานขอมูลใหกับทาง

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญแลว มีอะไรที่เราจะเสนอเปนในเชงิวิชาการไดครับ ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  กค็ือที่ผมสงสัยคือ เอกสารมนัจะปรากฏชื่อบุคคลอยู ๒ ฉบับนะครับ ขอสังเกต

ในเรื่องขององคกรตามรัฐธรรมนูญอะไร เปนวีรวฒัน จนัทโชติ ในขณะที่สํารวจการรับฟงความคดิเห็นของ

จังหวัดและภาคสอบถามเปนของอาจารยคนึงนิจ ในขณะอีกอันก็คนงึนิจเหมือนกนั มีอนุกรรมาธิการ 

เปนเรื่องที่แตละทานไปทาํมาและจะเสนอคณะอนุกรรมาธิการหรืออยางไร ผมยังไมแนใจ 

  นายอรุณ ลายผองแผว (ผูอํานวยการกลุมงานคณะกรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตครับ ผม  

คือที่ประชุมของคณะอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศไดมอบหมายใหทานอาจารยวรีวัฒนทํา

เกี่ยวกับการรับฟงความคิดเห็นขององคกรตามรัฐธรรมนญู แลวก็มอบหมายใหทานอาจารยคะนึงนิจนาํไป

สรุปในสวนของเวทีจังหวัด แลวก็ภาคเสร็จแลวก็จะเอามาเสนอที่ประชุมอนุ และก็เมือ่วันพฤหัสบดีที่ ๓ 

คณะอนุกรรมาธิการก็ไดมีการประชุมตอนเย็นอีกครัง้หนึง่ แลวก็ไดมีการมอบหมายใหอาจารยกิตตศิักดิ์กับ

ทานมานิตย จมุปา ใหทาํสรุปความเห็นมาอีก ๒ สวน เพือ่จะมาเสนอวนันี้ครับ คือผมเขาใจวาวนันี้อาจารย

นครินทรแลวกท็ี่ประชุมบอกวาขอใหทานนครินทรมาชี้แจงที่ประชุมใหญในวันนี ้คือทางผมก็เลยเอาเอกสาร 

๓ ชุดนี้แจกมากอนครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือประเด็นถาเกิดวาประธานคณะอนกุรรมาธิการสงเสรมิ

ขอมูลดานสารสนเทศทั้งในและตางประเทศไดทําใบปะหนามา กพ็อจะรูวามนัมาจากคณะอนุกรรมาธิการ

สงเสริมสารสนเทศทั้งในและตางประเทศใชไหมครับ อันนี้มนัมาเปน Paper แลวก็ระบุชื่อมาอยางนี้ กเ็ลย

ทําใหที่ประชุมของกรรมาธิการเราสงสัยวา อันนี้มาเกี่ยวของอยางไร แลวก็ควรทีจ่ะรับไวพิจารณาเดินหนา

อยางไร แตวาพอทางฝายเลขาไดชี้แจง แลวก็พอจะเห็นวาเอกสาร Paper ๒ - ๓ อยางนี ้ผานการพจิารณา

จากคณะอนุกรรมาธิการสงเสริมขอมูลดานสารสนเทศทัง้ในและตางประเทศแลว และก็เอามาเสนอโดยไมมี

ใบปะหนา 

  ประธาน  :  การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการหรือวาไดเสนอคณะอนุกรรมาธิการโดย

ที่อนยุังไมไดพจิารณา 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ      

วันองัคารที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐                       นวพร ๒/๓ 

 

  นายอรุณ ลายผองแผว (ผูอํานวยการกลุมงานคณะกรรมาธิการ)  :  คือเขามอบหมาย 

นะครับ ก็คือเมื่อวันที่ ๓ เราไปคุย แลวก็สอบถามวาไดหรือยัง พอไดเสร็จแลวปุบอาจารยคนงึนิจกบัอาจารย

วีรวัฒนก็สงใหทางผม และก็สวนรายละเอียดทั้งหมดอาจารยนครินทรวาจะมาชี้แจงวนันี ้

  ประธาน  :  สรุปแลวมันยงัไมไดเขาคณะอนุกรรมาธกิารวา จริง ๆ คือไปทํามา 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  หมายถงึวาคนทีท่ําเอกสารชี้แจงหรือยงั ในสิ่งที่ทาํมา 

  นายอรุณ ลายผองแผว (ผูอํานวยการกลุมงานคณะกรรมาธิการ)  :  ยังครับ 

  ประธาน  :  ก็เปนเรื่องที่เขาตองไปเสนอคณะอนุกรรมาธิการเสียกอนนะครับ โดยที่เราได

เอกสารมาอยางไมเปนทาง ผมวาทางที่ดตีองเอาไปกลบัไปอานที่บานเยอะเหมือนกัน อานลวงหนาเพื่อจะมี

ประเด็นอะไรเทานั้น เพราะฉะนัน้ในชัน้นีก้็ถือวาเรายงัไมไดพิจารณาในเรื่องนี้เลย สวนคณะอนุกรรมาธิการ

สงเสริมขอมูลสารสนเทศทัง้ในและตางประเทศจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไมครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กม็ีอยูนิดหนึง่นะครับ จากการที่เราไดทํารางนี้เสร็จแลวเราก็ได

เผยแพรแลวกรั็บฟงความคดิเห็นของประชาชนไปเยอะแยะ ซึ่งหลายวิธีผมกเ็หน็ทานประธาน แลวก็เห็นพี่

วัชราเห็นหลายคนพีม่านิจดวย ทนีี้ประเดน็อยูตรงที่วาสวนใหญจะมองวา ชอบรัฐธรรมนูญฉบับนี ้แตก็มี

บางอยางที่ไมชอบ ซึ่งบางอยางที่ไมชอบ ผมก็เหน็วามนัเปนประเด็นไดเสียที่ทาํใหอาจจะรับหรือไมรับได

เชน เร่ืองศาสนาพุทธ ซึง่เดมิผมดูแลวทิศทางวนันีม้ันเริม่แกวงแลว ตอนแรกใหม ๆ คิดวาเสียงไปในทาง 

ที่ไมเหน็วาจะใสไปทําไมเลย แตตอนนี้เร่ิมมีหลายองคกร หลายคนวาใสก็ไดเมื่อเชาฟงวทิย ุแมแตรอง

กรรมาธิการศาสนาของ สนช. ซึง่นับถือศาสนาคริสตก็ออกมาใหความเหน็วา ควรจะบรรจุศาสนาพุทธเปน

ศาสนาประจําชาติ บอกชาวคริสตไมขัดของ ไมมีอะไรเลย ก็เลยกลายเปนวาหลาย ๆ เสียงมันเริ่มจะมาบอก

วาบรรจุผมก็เลยแกวง แลวก็อันนี้อีกอยาง เร่ืองที่วาพรรคการเมืองหลายพรรคตอนนี้เรียกรองวา ส.ว. มี

อํานาจเยอะมากเลย ก็ควรจะมาจากเลือกตั้ง ผมกเ็ลยมองดูอยากจะเรียนถามทานประธาน ซึง่ทานอยูใน

ชุดยกรางรัฐธรรมนูญคิดวาประเด็นสําคญัตาง ๆ รวมทั้ง ๒ – ๓ ประเด็นที่วา ทางยกรางรัฐธรรมนูญเริ่มมี

แนวคิดที่จะมกีารปรับเปลี่ยนไหมครับ 

  ประธาน  :  คงจะตอบอะไรยังไมได เพราะวายังไมไดประชุมกันเลย แตวาถาหากเหตุผลดี 

น้ําหนกัดี มนัก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไดไมวาประเดน็ไหน แตปญหาก็คงจะตองวิเคราะหกนั ตองใชเหต ุ

ใชผลวาการปรับเปลี่ยนเชนนั้นจะเปนผลดีหรือไมเปนผลดี บางอยางตามกระแสกค็งไมได คงตองมองถึงวา 

ที่ถูกตองเปนอยางไรนะครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมขอกราบเรียนทานประธาน เมื่อวานผมกําลังติดตามเขาฟง

ขาว ตอนนี้กเ็ปดแตเร่ืองนี้กม็ีทานหัวหนาพรรค พรรคหนึ่ง ไมเอยนามพรรค ซึ่งเปนพรรคใหญก็ออก

ความเห็นมาชดัเจนวาการทีท่างรัฐบาลก็ด ีคมช. ก็ดี มาออกขาวในลกัษณะชี้นาํวา ใหประชาชนรับราง 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ      

วันองัคารที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐                       นวพร ๒/๔ 

 

รัฐธรรมนูญ โดยพูดวา ถาไมรับมันจะมีปญหาเกิดขึ้น รวมทัง้อาจจะไดรัฐธรรมนูญฉบับอะไรที่มองไมเหน็

หนาเห็นตา ซึง่เขาพูดประเด็นวา การที่ผูนํา ผูมีอํานาจมาพูดเชนนี้ มนัเหมือนกับวาเปนเผด็จการที่ไปบีบ

บังคับประชาชนในการตองรับลงมติเขากพ็ูดลักษณะนัน้พี่อรัญ ซึง่เขาพูดในแนวทางเหมือนกับวาไมควรจะ

พูดเชนนี้ และการพูดนี้กับไมเปนประชาธปิไตยก็เกิดประเด็นอันหนึ่งทีฝ่ากเรียนทานประธานไปใหยกราง

รัฐธรรมนูญเขาดูดวยครับ 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  เรียนทานประธานครับ ผมคิดวาการที่นายกรัฐมนตรีก็ดี ประธาน

คมช. ไปพูดกด็ีเราคงจะไปทําอะไรไมได ก็เปนเรื่องทีท่านจะแสดงความคิด ความเห็น แตวาการที่จริงแลว 

นะครับ การแสดงความคิดความเห็นผมวาทานที่บอกวาถาเผื่อไมรับรางรัฐธรรมนูญที่พวกเรากําลงัรางอยูนี่

แลว คมช. กับ ครม. เขาจะเอารัฐธรรมนญูฉบับใดฉบับหนึง่มาปดฝุน แลวก็เอามาใหใชได อันนีก้็เปน

ขอเท็จจริงซึง่อยูในรัฐธรรมนูญชั่วคราวป ๒๕๔๙ อยูแลว อันนี้เปนเรื่องซึ่งจะตองพูดกันวา เหตทุี่มนัเปน

อยางนี้คงไมใชการขมขูมันเปนขอเท็จจริง ถาเผื่อไมรับ คมช. กับ ครม. เขาจะทาํมาให อันนี้เปนเรื่องแนนอน

เลย คราวนี้มาถึงเรื่องศาสนาพทุธก็เหมือนกนั ขณะนี้กม็ีการพูดกันในหลาย ๆ ทางอยางประธาน คมช.  

ผมเขาใจวาทานไมไดบอกวาให เอา หรือ ไมเอา ทานบอกทานไมขัด เทากับก็โยนเผือกรอนมาใหทาง สสร. 

เรา เราอยากจะบรรจุ หรือ ไมบรรจุ ก็อยูทีเ่ราโยนมาทางนี้ ซึง่บางคนกบ็อกวาเหน็ใจทาน ทานจะบอก 

ไมเห็นดวย ทานก็ลําบาก เพราะทานไมไดถือศาสนาพทุธ ทานกพ็ูดลําบาก ก็มนักพ็ูดกันไป แตอยากจะ

เรียนคุณเสริมเกียรติใหทราบอยางนี้วา ในฐานะเปนคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญอยูก็ไดคุยกันวามนั

จะมีการประชุม เพื่อแกไขอยางไมเปนทางการกอน กอนที่จะรับการแปรญัตติจากจาก สสร. นะครับ อันไหน 

ที่กรรมาธกิารไปฟง ๆ มาแลว เห็นวาแบบนี้มันจะตองแกนะ ถาเสียงสวนใหญเหน็วาควรตองแกเขาก็จะแก

ไปกอน กอนทีจ่ะมีการแปรญัตติอยางเปนทางครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือผมพูด ผมฝากวาไมอยากใหคณะกรรมาธิการยกราง

รัฐธรรมนูญแกวงนะ หรือเซนะ แลวก็ส่ิงทีพ่ี่มานิจพูดเมือ่กี้ถูกตองที่วา มาชี้แจงตามที่รัฐธรรมนญูชั่วคราววา

ไวทุกอยาง แตวาที่ผมเรียนใหทราบวาเปนประเด็นทีน่กัการเมืองหยบิข้ึนมา หยิบขึ้นมาใชโจมตีใชคําวา 

อยางนี้ก็แลวกนั และอยางทีป่ระเด็นทีว่าพอหลายเสียง รวมทัง้คนที่ไมนับถือศาสนาพุทธบอกวาควรจะ

บรรจุดวยนะ ทานอยาลืมวา อันนี้เปนเพยีงเสียงนิด ๆ หนอย ๆ เทานัน้ เสยีงที่บอกวาไมบรรจุที่มนัไม

ออกมา มันมีเยอะ ถาเกิดพี่ไปบรรจุแลวนะ เสียงที่ออกมาทีห่ลังมันจะออกมาตอนทีพ่ี่ปรับแกวนัที ่๑๐ ไป

แลว ผมยงักราบเรียนวาคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญมีเหตุผลยืนยนั ตองหนักแนนไว อยาไปฟงแลว

เอาเหตุผลเพยีงคนที่ไมใชนบัถือพทุธบอกวาไมขัดของในการที่บรรจุเอามาเปนประเด็น ขอกราบเรียนเทานี ้

  ประธาน  :  กค็งจะรับไว ผมจะรับไวแลวก็จะนาํเรียนคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ 

แตขณะเดียวกันคงไมใชแคคณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ คงตอง สสร. ไมแกวง เชิญครับ ทานวัชรา 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ      

วันองัคารที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐                       นวพร ๒/๕ 

 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  ประทานโทษคือทานประธานที่เคารพ มีอยูเร่ืองหนึ่งที่มคีําถาม

และผมเอง ซึง่มีหนาที่เปนกรรมาธิการชุดนี้ตอบไมได คือเขาถามวาหลักการประชาธิปไตยกับหลกัการ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หลักการทัง้ ๒ หลกัการนี้แตกตางกนัอยางไร 

  ประธาน  :  ทานมานจิตอบไดไหม 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ในทางรัฐศาสตร ผมวาก็อันเดยีวกนั แตอันนีเ้ปนประชาธิปไตยใน

ประเทศไทย เพราะฉะนัน้กต็องเทาความถึงวาประชาธปิไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  

แตวาโดยหลักการในทางวิชาการ ผมคิดวาอันเดียวกนันะครับ คือเปนในประเทศไทยก็ตองพูดอยางนั้น 

  นายวัชรา หงสประภัศร  : นัน้ผมเสนอวา เราควรใสหลักการประชาธิปไตยที่เปนสากล 

เหมือนอยางของฝรั่งเศสเขาก็ใสเอาไว หลกัการประชาธปิไตย Principle of Democrat  

  ประธาน  :  คืออะไรครับ 

  นายวัชรา หงสประภัศร  :  คือโดยประชาชน เพื่อประชาชน 

  ประธาน  :  อยูในตัวอยูแลว อยางทีว่าผมเห็นดวยกับทานมานิจวา มันก็เปนที่รูกนัอยู

ประชาธิปไตยเปนอยางไร แตคราวนี้ส่ิงคาํวา เพิ่มเติมวา อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มนัเพิ่มเติม

ในความหมายวา ใหเปนที่เขาใจวาเรามีพระมหากษัตริย แลวกเ็ปนประมุขของประเทศภายใตการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

  นายมานิจ สุขสมจิตร  :  ทานประธานครับ ผมคิดวาคุณหมอธีรวฒันคงจะอธิบายเรือ่งนี้ได 

เพราะในการรางรัฐธรรมนูญฉบับที่แลวกม็กีารพูดถงึเรื่องนี้อยูแลว วาในประเทศไทยเราเปนการปกครอง

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข ผมไดวาไดมีการพูดกันมากเลยในการรางรัฐธรรมนูญ

คราวที่แลว แลวก็มีขอยุติวาใหใชคํานี้ครับ  

 

                                 - ๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะกรรมาธกิารวิสามัญวชิาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

วันองัคารที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐                 จงถนอม ๓/๑ 

 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอนิดหนึง่นะครับ คือผมกําลังพูดวาประเด็นของทานวชัรา 

ออนไหว ถาหากวามนันิง่แลวก็ไมควรหยิบขึ้นมาเปนประเด็น เพราะมันเคยมีคําพูดวา ถาไมมีตรงนีท้ี่วา 

อันมีพระมหากษัตริย อาจจะทําใหมีการเปลี่ยนระบบเปนประธานาธบิดี ผมถึงคิดวาเมื่อทกุฝายยงัเหน็วา 

องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเปนทีเ่คารพสักการะ แลวกท็านทาํประโยชนใหกบับานเมืองไวเยอะแยะ 

แกปญหาวิกฤตมานานจนเปนที่ประจักษยอมรับ ไมมีแมแต ๑ คน ทีจ่ะบอกวาไมตองอาศัยบารมทีาน 

เพราะฉะนัน้ประเทศไทยไมตองอยางทีท่านมานิจวา จะตองเนนไววา ตองมีพระมหาษัตริยเปนประมุข  

ผมคิดวาอันนีถ้าไปแตะเปนประเด็นแลวไมบังควรครับ 

  ประธาน  :  เชิญตอครับ 

  นายธีรวัฒน  รมไทรทอง  :  ประเด็นนี้ผมคิดวาเมื่อป ๒๕๔๐ นั้นไดพดูกันมากเลย 

เกือบจะเหมือนพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจาํชาต ิก็คือประชาธปิไตยเปนของ บางคนก็บอกการ 

ใชอํานาจดวยอะไร มี ๒ อัน ผลสุดทายก็เลยสรุปออกมาแบบที่เขียนลงไปในป ๒๕๔๐ ผมคิดวาเรือ่งนี ้

มันก็มหีลายเรือ่งที่เรายุงอยูแลว อันนั้นก็ลงตัวแลว ตกผลึกไปเรียบรอยแลว ผมคิดวาถาไปหยิบข้ึนมาอกี 

ก็ขุนอีก มันจะมีปญหาอกีหลายเรื่องที่ทาํใหรัฐธรรมนูญเราผานไปไดไมสะดวกเทาไร แตที่ผานมา 

ที่บรรจุลงไปมนัก็ออกมาใชก็เปนประชาธปิไตยแบบที่เราเหน็ อันนัน้ผมคิดวาถาไปแกมันก็ไมไดเพิม่อะไร 

ข้ึนอีก มนัเปนเรื่องของคําพดูใน Sense ของวาประชาธปิไตยเปนของประชาชน รับใชโดยอันนั้นครับ 

  ประธาน  :  ผมเขาใจวาคงจะชี้แจงไดไมยากนะครับทานวัชรา คงจะชี้แจงมันเปน 

อันเดียวกัน เพียงแตย้าํเพื่อใหเหน็วา ประเทศไทยนั้นเปนประชาธิปไตยในรูปแบบทีม่ีพระมหาษัตริย 

เปนประมุข ซึง่ตางจากบางประเทศซึ่งปนประชาธิปไตย แตมีประธานาธิบดีเปนประมุข ผมวาแคนัน้จบ 

ใหเหน็ชัดเจนวาประเทศไทยเรามนีะครับ 

  นายวัชรา  หงสประภัศร  :  ขอบคุณมากครับ ผมเองไมใชเปนฝายยกขึ้นมา ผมถกูถาม 

นะครับ 

  ประธาน  :  ผมคิดวาถาเราตอบอยางนั้นเขาจะพอใจวา โอ.เค. เพราะหลายประเทศ 

ในโลกเขาจะเปนประเทศประชาธิปไตย แตเขามีประธานาธิบดีเปนประมุข ไมใชพระมหากษัตริยนะครับ 

  นายมานิจ  สุขสมจิตร  :  ผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดหนึง่ในการรางรัฐธรรมนูญ 

คราวที่แลว กม็ีคนพูดถงึวานายกรัฐมนตรีควรจะมาจากการเลือกตัง้จากประชาชนทั้งประเทศเลยดีไหม  

ก็มีคนลุกขึน้มาหามบอกไมได ทําอยางนัน้ไมได ถาประเทศเรายงัมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมขุอยู 

จะใหคนมาแขงบารมีอะไรไมไดเลย เพราะวาถาเลือกมาจากประชาชนทัง้ประเทศ เขาก็จะบอกวา 

ประชาชนเลือกเขามาทัง้ประเทศ คราวที่แลวขนาดไมไดเลือกยังเกิดปญหาขึ้นมาเลย ยงัมีการอางเลย 
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ถายิง่เลือกมนัจะไปกันใหญ เพราะฉะนัน้เขาถึงหามไมใหพูดถงึ ไมใหมีการเลือกจากประชาชน 

ทั้งประเทศ ก็เปนการเลือกตัง้แบบนี้ เลือกตั้งแบบ สส. เขามา แลวกพ็รรคไหนมีเสียงขางมาก พรรคนั้น 

ก็เปนรัฐบาลไป เปนนายกรฐัมนตรีไป เปนอยางนั้นนะครับ อันนี้เพิ่มเติมจากที่ไดพดู ๆ กันมาแลวครับ 

  ประธาน  :  เชิญครับ 

  นายวีระพล  คงมั่น  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผมเหน็ดวยกับทานเสริมเกียรต ิ

และทานมานจิเปนอยางมาก เพราะวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเราตองยอมรับวาสถาบนัอันสงูสงของเรา 

เปนสถาบันพระมหากษัตริยที่เปนสถาบนัเดียวเปนหนึง่เดียว แมกระทั่งศาสนายังไมเปนหนึง่เดียวเทากับ 

สถาบนัพระมหากษัตริย ซึง่เราไมควรแตะตองเลย เหน็ดวยเรื่องนี้ครับ 

  ประธาน  :  ทานกรรมาธิการอื่นมีอะไรไหมครับ ถาไมม ีสําหรับวนันี้เร่ืองที่จะหารือ 

ก็คงจะไมม ีในการประชมุคร้ังหนาเราจะเอากันอยางไรครับ ถาไมมีเราจะเอาตาม สสร. แลวกนันะครับ 

ฝายเลขานุการชวยประสานหนอยวา สสร. อาทิตยหนาเขามีไหม ถามตีอนเชามาประชุม สสร. ไดไหมครับ 

ทานวีระพลครับ เชิญครับ 

  นายพิเชยีร  อํานาจวรประเสริฐ  :  ขออนุญาตเรียนถามทานประธานนิดหนึง่วา เราจะม ี

การจัดสัมมนาทางวิชาการขึ้นมาอีกหรือเปลา เพราะวาประเด็นเรื่องรฐัธรรมนูญนี้คดิวายงัมีอีกหลาย 

ประเด็นที่เรานาจะมีการจัดสัมมนาทางดานวิชาการเพือ่ใหขอมูลกับประชาชน ไมทราบวาเรามดีําริเร่ืองนี ้

บางไหมครับ 

  ประธาน  :  เขาใจวาคณะอนุกรรมาธกิารขอมูลสารสนเทศทัง้ในและตางประเทศ 

ไดกําหนดการจัดสัมมนาเอาไวใชไหมครับ 

  นายอรุณ  ลายผองแผว  :  ขออนุญาตนะครับ ในสวนของคณะอนุกรรมาธิการ 

สารสนเทศทัง้ในและตางประเทศ ที่เรามีรายการเตรียมไวอีกประมาณ ๓ คร้ัง จะม ี

คร้ังที่ ๑  เร่ืองสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ในวนัที ่๑๗ 

พฤษภาคม ทีส่มาคมนกัขาว นักหนงัสือพมิพแหงประเทศไทย   

คร้ังที่ ๒  เร่ืองที่ ๒ คือตุลาการอภิวัตนกับรางรัฐธรรมนูญ ในวนัที่ ๒๔ พฤษภาคม  

ที่สมาคมนักขาว นักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยเหมือนกันครับ 

  สวนอีกอนัหนึง่  ที่ยงัไมกาํหนดวนัชัดเจน ก็คือเร่ืองการลงประชามต ิที่เตรียมไวตอนนี ้

จะมีอยูอีก ๓ โครงการครับ 
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  ประธาน  :  แลวก็อาจจะมีของคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ เปนไปได 

นะครับ ถาไมมีเรื่องอื่น ๆ ขออนุญาตปดประชุมครับ ขอบคุณครับ 

 

เลิกประชุมเวลา ๐๙.๒๕ นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 

 

 

   

   

 


